



BIÊN BẢN
LỄ CÔNG BỐ THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC THỰC HIỆN
PHÂN KHU THÍ ĐIỂM CHĂN NUÔI ATSH VÀ KSDB THEO HÌNH THỨC
ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

Thời gian: 8:30-11:00, ngày 21/10/2022

Mục tiêu:

- Công bố Quyết định “Thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình phân khu thí điểm về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh trong chăn nuôi lợn Việt Nam và ban hành Tài liệu “Khung hoạt động và Mẫu hướng dẫn an toàn sinh học”
- Thảo luận và làm rõ vai trò của Tổ công tác, kế hoạch hoạt động và hỗ trợ của IFC.

Thành phần tham gia: 21 đại biểu đại diện cho Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và PTNT), IFC, ba doanh nghiệp tham gia chương trình Phân khu thí điểm, Chi cục Chăn nuôi thú y các tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, Đắk Lắk (*Danh sách đại biểu Phụ lục đính kèm*).

Các nội dung thảo luận chính:

- Cục Chăn nuôi ngày 19/10/2022 đã ban hành Quyết định 363/QĐ-CN-GVN về việc Thành lập Tổ công tác thực hiện chương trình Phân khu thí điểm về An toàn sinh học và Kiểm soát dịch bệnh theo hình thức đối tác công-tư theo hướng dẫn của Tổ chức Thú y Thế giới (sau đây gọi tắt là Tổ công tác công-tư). Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp & PTNT và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) – nhóm Ngân hàng Thế giới theo Biên bản ghi nhớ ký ngày 9/12/2021 (Quyết định và danh sách thành viên của Tổ công tác công-tư đính kèm).
- Ba công ty tham gia Phân khu thí điểm gồm: Công ty Cổ phần Masan Meatlife – thuộc Tập đoàn Masan; Công ty Cổ phần Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát - thuộc Tập đoàn Hòa Phát; và Công ty TNHH De Heus Genetics - thuộc Royal De Heus Group của Hà Lan. Ba trại chăn nuôi sẽ thực hiện nguyên mẫu bao gồm trại chăn nuôi tại Sơn Động (tỉnh Bắc Giang), Quỳnh Hợp (tỉnh Nghệ An) và Cư M'Gar (tỉnh Đắk Lắk).



Chương trình Phân khu An toàn sinh học và Kiểm soát dịch bệnh cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

- Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, Đắk Lắk sẽ đóng vai trò đánh giá và chứng nhận sạch bệnh theo hướng dẫn của IFC. IFC sẽ hỗ trợ đào tạo cho cán bộ của các Chi cục chăn nuôi thú y đủ năng lực đánh giá theo các yêu cầu của Phân khu thí điểm.
- Là mô hình đầu tiên tại Việt Nam, Tổ công tác công-tư dưới sự hỗ trợ của IFC sẽ thực hiện một nguyên mẫu Phân vùng về ATSH và KSDB (Compartment prototype) theo hình thức hợp tác công-tư, được mô tả trong các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH) và được công nhận theo Hiệp định Vệ sinh An Toàn Thực phẩm và Kiểm dịch Động thực vật (SPS) của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và do đó có thể trở thành cơ sở để đàm phán mở cửa thị trường đối với xuất khẩu lợn hơi và các sản phẩm từ lợn từ Việt Nam.
- Việc vận hành nguyên mẫu sẽ căn cứ vào “Khung hoạt động và Mẫu hướng dẫn an toàn sinh học” do IFC soạn thảo và đã được Cục Chăn nuôi phê duyệt tại Quyết định 364/QĐ-CN-GVN ngày 20/10/2022.
- Nhiệm vụ chính của Tổ công tác công-tư bao gồm: 1) Báo cáo và công bố các thông tin về hoạt động và kết quả thực hiện Phân khu; 2) Thảo luận và thống nhất các thay đổi của “Khung hoạt động và Mẫu hướng dẫn an toàn sinh học” để phù hợp với tình hình thực hiện Phân khu; 3) Xây dựng lộ trình phát triển thành chương trình Phân khu quốc gia bao gồm việc kết nạp thêm các công ty tham gia và xây dựng cơ chế tự chủ tài chính với việc rút dần sự hỗ trợ của IFC sau khi kết thúc dự án; và 4) Xây dựng định hướng và trình phê duyệt các hoạt động quảng bá về chương trình Phân khu quốc gia tại các diễn đàn quốc tế.
- Tổ công tác công-tư sẽ họp định kỳ 2 lần một năm, vào tháng 10 và tháng 3 hàng năm. Cục Chăn nuôi là cơ quan chủ trì các hoạt động của Tổ công tác công-tư, vụ Hợp tác quốc tế là cơ quan điều phối, kết nối các bên, IFC là cơ quan tài trợ và tư vấn cho hoạt động của Tổ công tác công-tư. Các công ty tham gia sẽ bầu một đại diện để tổng hợp và xác định các vấn đề định hướng chiến lược của Phân khu.
- Các công ty tham gia đồng thuận bầu ông Nguyễn Quốc Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Masan Meatlife là Tổ trưởng Tổ công tác công-tư thực hiện nguyên mẫu 1. Ông Nguyễn Quốc Trung sẽ là đầu mối của các doanh nghiệp tham gia để trong việc xây dựng nội dung cho kỳ họp Tổ công tác công-tư vào tháng 3, 2023.



Chương trình Phân khu An toàn sinh học và Kiểm soát dịch bệnh cho ngành chăn nuôi lợn Việt Nam

- Các hoạt động của Tổ Công tác công-tư và việc thực hiện Phân khu trong thời gian tới sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử <https://onehealth.org.vn> và cổng thông tin điện tử của Cục Chăn nuôi.
- Theo định hướng của Cục Chăn nuôi, sau giai đoạn thí điểm, chương trình sẽ trở thành Chương trình quốc gia dành cho tất cả các công ty chăn nuôi lợn ở Việt Nam có đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu cao về ATSH và KSDB có định hướng xuất khẩu lợn và các sản phẩm từ thịt lợn tham gia. Cục Chăn nuôi tiến tới xây dựng Thông tư về chăn nuôi ATSH dựa trên kết quả thực hiện Phân khu thí điểm.

Kế hoạch tiếp theo:

- IFC phối hợp với Cục Chăn nuôi xây dựng kế hoạch đào tạo cho các đánh giá viên của Chi cục Chăn nuôi thú y của tỉnh Bắc Giang, Nghệ An, Đắk Lắk theo tiêu chuẩn ISO9001. ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế dành cho các đánh giá viên được công nhận rộng rãi trên thế giới.
- IFC xây dựng lộ trình thực hiện Phân khu với ba công ty tham gia theo “Khung hoạt động và Mẫu hướng dẫn an toàn sinh học” đã được phê duyệt.
- IFC thảo luận với Vụ Hợp tác quốc tế để xây dựng kế hoạch công bố thông tin về hoạt động của Phân khu, trước mắt trên cổng thông tin điện tử <https://onehealth.org.vn>, và thảo luận với Cục Thú y từng bước xây dựng lộ trình tự công bố đến Tổ chức Thú y Thế giới.
- Đồng Tổ trưởng Tổ Công tác công-tư sẽ thảo luận với các doanh nghiệp tham gia và đề xuất nội dung cho kỳ họp Tổ Công tác tiếp theo vào tháng 3/2023.



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ

TT	Đại biểu	Chức vụ	Đơn vị
1	Dương Tất Thắng	Cục trưởng	Cục Chăn nuôi
2	Võ Trọng Thành	Cán bộ	Cục Chăn nuôi
3	Võ Đình Chương	Cán bộ	Cục Thú y
4	Phạm Hoàng Vân	Trưởng dự án	IFC
5	Ngô Đức Minh	T.L dự án	IFC
6	Vũ Thị Phụng	Chuyên viên	Vụ Hợp tác Quốc tế
7	Ngô Thị Kim Cúc	Phó Viện trưởng	Viện Chăn nuôi
8	Đặng Thị Thanh Sơn	Trưởng Bộ môn Vệ sinh thú y	Viện Thú y
9	Nguyễn Quốc Trung	Tổng giám đốc	Công ty CP Masan Meatlife
10	Nguyễn Hữu Lực	Giám đốc - MML Farm Nghệ An	Công ty CP Masan Meatlife
11	Ngô Anh Tuấn	Trưởng phòng nhân sự - MML Farm Nghệ An	Công ty CP Masan Meatlife
12	Nguyễn C. Tuấn Anh	Cán bộ kỹ thuật	Công ty CP Masan Meatlife
13	Nguyễn Văn Khánh	Phó Giám đốc	Công ty CP PT Chăn nuôi Hòa Phát
14	Đặng Đình Trung	Phó trưởng phòng Kỹ thuật CN	Công ty CP PT Chăn nuôi Hòa Phát
15	Ngô Xuân Trường	Giám đốc Cty CN Sơn Động	Công ty CP PT Chăn nuôi Hòa Phát
16	Rick van der Linden	Tổng giám đốc	Công ty TNHH De Heus Genetics
17	Bùi Sỹ Trường	Giám đốc BH Miền trung	Công ty TNHH De Heus Genetics
18	Hà Trang	Thư ký	Công ty TNHH De Heus Genetics
19	Hoàng Văn Dư	Phó chi cục trưởng	Chi cục CNTY Bắc Giang
20	Đặng Văn Minh	Chi cục trưởng	Chi cục CNTY Nghệ An
21	Trần Ngọc Sơn	Phó chi cục trưởng	Chi cục CNTY Đắk Lắk